

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๕๑.๒/ว ๖๗๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑ เมษายน ๒๕๕๒

เรื่อง การแก้ไขปัญหาครวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๑.๑/ว ๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายบริการประชาชนโดยให้มีการขยายการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนกระจายไปอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย สืบค้นและรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เพื่อร่วมกับกระทรวงพลังงาน เสนอรูปแบบ หรือมาตรการจูงใจการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน ในการแก้ไขปัญหาครวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาครวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมพร ไร่บางยาง) เป็นประธาน ได้ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบหมายให้ทำการปกครองจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในระดับจังหวัด โดยประสานการดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด การไฟฟ้านครหลวง (กรณีจังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการ) ในการวางแผนการสำรวจ ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลครวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒

๒. มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสนับสนุนการสำรวจข้อมูลครวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยให้ท้องถิ่นอำเภอ เป็นผู้ติดตามและรวบรวมข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งให้ที่ทำการปกครองอำเภอ ตรวจสอบและรายงานจังหวัด เพื่อให้จังหวัดรับรองข้อมูลก่อนส่งกระทรวงมหาดไทย สำหรับแบบรายงานข้อมูลครวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ออกแบบสำรวจ และมาชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้นจังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการ) การไฟฟ้านครหลวงจะเป็นผู้ออกแบบสำรวจ และมาชี้แจงทำความเข้าใจ

/๓. มอบหมาย ...

๓. มอบหมายที่ทำการปกครองอำเภอ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในระดับอำเภอ โดยประสาน การดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ การไฟฟ้า ที่รับผิดชอบในพื้นที่ จัดทำแผนสำรวจ ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ส่งให้จังหวัด ทั้งนี้ ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สนับสนุนการสำรวจข้อมูลดังกล่าวด้วย

๔. ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด หรือการ ไฟฟ้านครหลวง (กรณีจังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการ) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และอำเภอ รวมทั้งที่ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัด

๕. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ในการให้ข้อมูลแก่ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ออกไปสำรวจ พร้อมทั้งชี้แจงให้ทราบว่า การสำรวจข้อมูลครั้งนี้ เป็นการสำรวจเพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาหามาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหา มิใช่เป็นการสำรวจ เพื่อการขยายเขตไฟฟ้า

๖. รายงานผลความคืบหน้าการสำรวจข้อมูลฯ ให้กระทรวงมหาดไทย ทราบ ทุก ๑๕ วัน (รายงานภายในวันที่ ๑๕ และ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ โดยรายงานครั้งสุดท้ายภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานและการสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา สนับสนุนการดำเนินการในการประชาสัมพันธ์และให้ความร่วมมือการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการ ไฟฟ้า นครหลวงสำรวจข้อมูลในพื้นที่ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาดำเนินการ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายมานิต วิฒนแสน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รักษาการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๖ โทรสาร ต่อ ๔๑๐๓

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”



๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒

เรื่อง การแก้ไขปัญหาครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายการบริการประชาชน โดยให้มีการขยายการให้บริการ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ให้กระจายไปสู่ภูมิภาคได้อย่างทั่วถึง และเพียงพอ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย สํารวจ และรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เพื่อร่วมกับกระทรวงพลังงาน เสนอรูปแบบ หรือมาตรการจูงใจ การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน ในการแก้ไขปัญหาครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ในการแก้ไขปัญหาครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะนำมาพิจารณากำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบหมายที่ทำการปกครองจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในระดับจังหวัด โดยประสาน การดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด การไฟฟ้านครหลวง (กรณีจังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการ) ในการวางแผนการสำรวจ ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒

๒. มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประสานองค์กรปกครองส่วน-ท้องถิ่นทุกแห่งสนับสนุนการสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยให้ท้องถิ่นอำเภอ เป็นผู้ติดตามและ รวบรวมข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งให้ที่ทำการปกครองอำเภอ ตรวจสอบและรายงาน จังหวัด เพื่อให้จังหวัดรับรองข้อมูลก่อนส่งกระทรวงมหาดไทย สำหรับแบบรายงานข้อมูลครัวเรือน ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ออกแบบสำรวจ และมาชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ สํารวจข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้นจังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการ การไฟฟ้านครหลวง จะเป็นผู้ออกแบบสำรวจ และมาชี้แจงทำความเข้าใจ)

๓. มอบหมายที่ทำการปกครองอำเภอ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในระดับอำเภอ โดยประสาน การดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ การไฟฟ้าที่ รับผิดชอบในเขตพื้นที่ จัดทำแผนสำรวจ ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ส่งให้ จังหวัด ทั้งนี้ ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สนับสนุนการสำรวจข้อมูลดังกล่าวด้วย

๔. ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด หรือการไฟฟ้านครหลวง (กรณีจังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการ) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และอำเภอ รวมทั้งที่ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัด

๕. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ออกไปสำรวจ พร้อมทั้งชี้แจงให้ทราบว่า การสำรวจข้อมูลครั้งนี้ เป็นการสำรวจเพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาหามาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหา มิใช่เป็นการสำรวจเพื่อการขยายเขตไฟฟ้า

๖. รายงานผลความคืบหน้าการสำรวจข้อมูลฯ ให้กระทรวงมหาดไทย ทราบในทุก ๑๕ วัน (รายงานภายในวันที่ ๑๕ และ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ โดยรายงานครั้งสุดท้ายภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ โดยให้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการและ รับผิดชอบสำรวจข้อมูลฯ ให้ได้ครบถ้วนและถูกต้อง ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ประสานแจ้งส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องในสังกัดทราบเพื่อประสานการดำเนินการด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชัย ศรีขวัญ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

กองกลาง

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๔๒